

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าจากปลายสัปดาห์ก่อน, รอดูความคืบหน้าการเมือง

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าจากปลายสัปดาห์ก่อน และไม่ได้รับแรงหนุนจากการปรับขึ้นของสกุลเงินภูมิภาคเมื่อวานนี้ เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ยังรอความคืบหน้าของปัจจัยการเมืองต่อไป

\*วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคล ซึ่งรวมถึงรักษาการนายกรัฐมนตรีกรณีวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรี ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรว่าจะสิ้นสุดลงหรือไม่ จากกรณีการโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี จากตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ซึ่งตลาดคาดว่า ศาลฯจะมีคำวินิจฉัยออกมาในไม่ช้านี้

\*ดอลลาร์ทรงตัวท่ามกลางภาวะซื้อขายชบเซาในการซื้อขายเข้านี้ ที่ตลาดเอเชีย หลังจากการซื้อขายที่ไร้ทิศทางเมื่อคืนนี้ ขณะที่วันหยุดของญี่ปุ่นและอังกฤษ จำกัดกิจกรรมซื้อขายในตลาด

\*ความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์ได้แรงหนุน หลังสถาบันจัดการด้านอุปทาน(ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีภาคบริการพุ่งสู่ระดับ 55.2 ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 8 เดือน และสูงกว่าที่คาดไว้

\*ข้อมูลดังกล่าวเพิ่มสัญญาณที่บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวขึ้นจากภาวะชะลอตัวในฤดูหนาว และช่วยหักล้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับจีน

\*ภาวะซื้อขายในตลาดเอเชียอาจจะชบเซา ขณะที่ญี่ปุ่นยังปิดทำการ เนื่องในวันหยุดในวันนี้ และไม่มีมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ โดยตลาดน่าจะพุ่งความสนใจไปที่ผลการประชุมนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย ในวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.5% แต่นักลงทุนจำนวนจะรอฟังความเห็นเกี่ยวกับระดับของดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งยังคงแข็งค่าอย่างมาก

\*เมื่อวันศุกร์ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 288,000 ตำแหน่งในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที่ 210,000 ตำแหน่ง จากระดับ 192,000 ในเดือนมี.ค.

\*ส่วนอัตราว่างงานดิ่งลงสู่ระดับ 6.3% ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีครึ่ง และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 6.6% ขณะที่เดือนมี.ค. อยู่ที่ 6.7%

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.398 บาท

\*09.19 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.39/41 จาก 32.36/38 เมื่อวันศุกร์  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.38/42 จาก 32.32/37 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.09/11 จาก 102.13 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3876/78 จาก 1.3874 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้ยังนิ่งๆ เมื่อวานที่เราหยุดไป เพื่อนบ้านก็วิ่ง(แข็งค่า) ขึ้นไปบ้าง แต่ของเรา สัปดาห์นี้อาจจะสนใจเรื่องการเมืองมากหน่อย ทำให้นักลงทุนคงจะชะลอดูอยู่นอกตลาดมากกว่า" ดีลเลอร์ กล่าว  
เขา คาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.30-32.40 โดยตลาดจะรอดูความคืบหน้ากระบวนการศาล ในกรณีวินิจฉัยสถานภาพของรักษาการนายกรัฐมนตรีว่าจะมีความชัดเจนออกมาอย่างไร

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้